



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG  
**BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP**

**THƯ CHỨC MỪNG NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM**

Thân gửi: ***Quý doanh nhân, doanh nghiệp  
trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương***

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2023), thay mặt lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể quý doanh nhân, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu đáng tự hào và sự đóng góp không ngừng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng.

Trên mảnh đất xứ Đông anh hùng, giàu truyền thống văn hóa, Quý vị đã không ngừng nỗ lực, đồng hành cùng chúng tôi trong việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp. Sự đóng góp của Quý vị không chỉ góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh nhà mà còn tạo ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp quan trọng đó của Quý vị.

***Các Quý doanh nhân, doanh nghiệp thân mến!***

Với tinh thần luôn là người bạn đồng hành, xem thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp mong rằng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định và phát triển không ngừng trong thời gian tới. Ban Quản lý các khu công nghiệp cam kết cùng đồng hành, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và vươn xa hơn, qua đó góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương phồn vinh, giàu mạnh và phát triển.

Một lần nữa xin chúc quý doanh nhân cùng toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trong các khu công nghiệp lời chúc sức khỏe, đoàn kết, sáng tạo và thành công!

Thân ái!



**Nguyễn Trung Kiên**

**Trưởng ban Ban Quản lý các  
khu công nghiệp tỉnh Hải Dương**

